



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ส่วนอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๖๒ ๓/๑๔๓

ที่ ทส ๑๖๒๘.๑/๖๕๕๐

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ป่าไม้จังหวัดน่าน
ป่าไม้จังหวัดแพร่

หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ มาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมครั้งต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมดังกล่าว ทาง [เว็บไซต์ของสำนักฯ](#) ทั้งนี้ หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมกรุณาแจ้งส่วนอำนวยการทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดจะถือว่ารับรองรายงานการประชุม

(นายคณฤศร์ ไชยเจริญ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

รายงานการประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประธานที่ประชุม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ผู้มาประชุม ตามบัญชีแนบท้าย จำนวน ๖๖ คน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม จากนั้นผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า เลขาธิการในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า” พื้นที่รอยต่อจังหวัดแพร่-น่าน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศบป.๔ กอ.รมน.) ที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่บ้านบ่อหอย พื้นที่หน่วยต้นน้ำแม่ตา ตำบลยาบห้วยนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ แห่งแรกของประเทศ โดยเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบเนื่องจากวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชาวกรทหาร สืบทราบว่าเป็นบริเวณพื้นที่รอยต่อ จังหวัดแพร่-น่าน บ้านบ่อหอย มีการทำไม้มีค่าหายาก นำไม้ไปสร้างบ้าน และซุกซ่อนไม้ จึงได้สนธิกำลังมาทางสำนักฯ และวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อธิบดีกรมป่าไม้ มาที่จังหวัดน่าน เชิญคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อขบวนการลักลอบทำไม้มีค่าหายากข้ามชาติ ทั้งไม้ชิงชัน ไม้หายาก ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดแพร่-น่าน ดังนั้น ส่วนป้องกันฯ หัวหน้าหน่วยฯ ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ ส.ป.ก.

๒. การประชุมที่กองทัพบกที่ ๓ เรื่องติดตาม “โครงการฟื้นฟูรักษาป่า” มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ หนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการเรียนรู้ฯ ฝ่ายโครงการแม่ฟ้าหลวงฯ โดยมีทหารเป็นหลัก เพื่อให้เป็นรูปธรรม ซึ่งนายกรัฐมนตรี สั่งแม่ทัพให้ดำเนินการที่จังหวัดน่าน อธิบดีฯ ได้มอบให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ นำเรียนที่ประชุมทราบว่าได้ตั้งศูนย์ฯ ๑๕ ศูนย์/อำเภอ แกะไขป่าต้นน้ำ โดยปฏิบัติตามแนวของจังหวัดน่านทั่วภาคเหนือ และได้ดำเนินการ คทช. กรมป่าไม้พร้อมทำให้ทั้งจังหวัด ขึ้นอยู่กับราษฎร อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ไม่จับกุม ยึดแล้วปลูก ให้ใช้วิธีการเจรจาขอคืนพื้นที่ และได้ประชุมกับผู้ว่าฯ เกี่ยวกับการลดการปลูกข้าวโพด เมื่อ

